

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของโรคพิษสุนัข บ้า ตลอดจนการฉีดวัคซีนให้กันสุนัขในพื้นที่ตำบลตากแดด	๔๗,๐๐๐	พื้นที่ตำบล ตากแดด	สำนักปลัด						←	→						
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ในกับประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดด	๓๓,๓๗๕	พื้นที่ตำบล ตากแดด	สำนักปลัด					←	→							
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน	เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพในครัวเรือน หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตากแดด	๓๓,๒๕๐	พื้นที่ตำบล ตากแดด	สำนักปลัด						←	→						
๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในตำบล เพื่อให้สามารถ ดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น และสามารถแนะนำผู้อื่นได้	๓๓,๓๗๕	พื้นที่ตำบล ตากแดด	สำนักปลัด									←	→			
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ส่งเสริมให้ ประชาชนร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด บ้านเรือนและชุมชน	๖,๖๕๐	หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด						←	→						
๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และอาหารที่ เหมาะสมของแม่และเด็ก	๖,๖๗๕	หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด						←	→						
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จัดกิจกรรมให้ ความรู้ให้กับประชาชนในตำบล เพื่อให้สามารถดูแลรักษา ตนเองเบื้องต้น และสามารถแนะนำผู้อื่นได้	๖,๖๗๕	หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด						←	→						
๘	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อโรคร้ายในพื้นที่	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	สำนักปลัด									←	→			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีท้องถิ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์,สื่อวิทยุ,รถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลตากแดด	สำนักปลัด							↔					
๒	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรม งานรัฐพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	อบต.ตากแดด	สำนักปลัด	←											→
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา เช่น กิจกรรมบวชนกขัมมะ/กิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	วัดใน ตำบลตากแดด	สำนักปลัด												↔
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓ โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประกวดกระทง/ประกวดนางนพมาศ การแข่งขันเรือหัวโขนท้ายบอด รำวงย้อนยุคและการแสดงของนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐	ศาลาทำน้ำ วัดหาดทราย แก้ว	คณะกรรมการ หมู่บ้าน ม.๓		↔										
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๗ โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ประกวดกระทง รำวงย้อนยุค	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	คณะกรรมการ หมู่บ้าน ม.๗		↔										
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๒ โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	๒๕,๐๐๐	วัดประเดิม	คณะกรรมการ หมู่บ้าน ม.๒							↔					
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๓ โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์	สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน	๔๕,๐๐๐	วัดหาด ทรายแก้ว	คณะกรรมการ หมู่บ้าน ม.๓							↔					

